

Thêm không gian ở những nơi an toàn cho phụ nữ dễ bị tổn thương

Ngày 19 Tháng Ba, 2024 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang giữ lời hứa cung cấp thêm 10 triệu đô la trong vòng 4 năm để củng cố các nhà tạm trú dành cho phụ nữ và tài trợ thêm giường ngủ.

Hàng năm, hàng ngàn phụ nữ bị bạo hành và lạm dụng trong gia đình tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhà tạm trú dành cho phụ nữ. Các nhà tạm trú này giúp những người sống sót vượt qua một số hoàn cảnh đen tối nhất trong cuộc đời họ bằng cách cung cấp một môi trường an toàn, hỗ trợ và những trợ giúp quan trọng, nhưng họ đã phải đối mặt với những thách thức về năng lực và nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng.

Chính phủ Alberta tự hào hỗ trợ các nhà tạm trú dành cho phụ nữ và công việc quý giá mà họ làm để giữ cho người dân Alberta an toàn. Hiện tại, 5 triệu đô la đang được phân bổ cho các nơi trú ẩn dành cho phụ nữ ở 17 cộng đồng trên toàn tỉnh bang nhằm tạo thêm không gian cho những người chạy trốn bạo lực. Nếu được thông qua, Ngân Sách 2024 sẽ chứng kiến Alberta tăng nguồn tài trợ hàng năm cho các nhà tạm trú dành cho phụ nữ thêm 5 triệu đô la trong ba năm tới.

“Phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương phải luôn có một nơi an toàn để quay đầu. Bằng cách thực hiện lời hứa bầu cử của chúng tôi đối với các nhà tạm trú dành cho phụ nữ, chính phủ của chúng ta đang giúp giữ cho nhiều gia đình Alberta hơn được an toàn, và trao quyền cho hành trình chữa lành của những người sống sót.”

Searle Turton, Bộ Trưởng Bộ Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình

“Chính phủ Alberta đang tham gia rộng rãi để xây dựng một kế hoạch hành động được thực hiện tại Alberta nhằm hỗ trợ những người sống sót và giải quyết các nguyên nhân sâu xa của bạo lực trên cơ sở giới tính. Khoản tài trợ này sẽ giúp các nhà tạm trú dành cho phụ

nữ trên toàn tỉnh bang tiếp tục giải quyết các nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái thoát khỏi bạo lực, xây dựng các cộng đồng vững mạnh hơn.”

Tanya Fir, Bộ Trưởng Bộ Nghệ Thuật, Văn Hóa và Địa Vị Phụ Nữ

Chính phủ Alberta đang triển khai toàn bộ 10 triệu đô la trong bốn năm, 5 triệu đô la vào năm 2023-24, 1,5 triệu đô la vào năm 2024-25, thêm 1,5 triệu đô la vào năm 2025-26, và 2 triệu đô la vào năm 2026-27. Khoản đầu tư này đang tài trợ thêm 104 giường tại các nhà tạm trú trên toàn tỉnh bang, bao gồm tăng gấp đôi số giường có sẵn ở Whitecourt và bổ sung thêm giường mới tại Banff YWCA và Eileen's Place.

Ngoài ra, nguồn tài trợ sẽ hỗ trợ các chương trình đổi mới nhằm giúp đáp ứng nhu cầu cao ở các khu vực nông thôn. Các giải pháp nhằm tăng cường hỗ trợ cho các nhà tạm trú ở nông thôn bao gồm 350,000 đô la cho chương trình mới, đầu tiên đối với loại này của Hiệp Hội Nhà Rowan ở High River, trao quyền cho những phụ nữ có quyền quyết định lựa chọn của họ khi gặp phải bạo lực gia đình, cũng như 275,000 đô la cho Big Hill Haven ở Cochrane, nơi không có nhà trú ẩn vật chất và thuê nhà cho những người chạy trốn sự lạm dụng có nơi chốn để ở tại địa phương.

Cuối cùng, chính phủ Alberta cũng đang bắt đầu những thay đổi được yêu cầu từ lâu đối với các thỏa thuận trợ cấp nhà tạm trú dành cho phụ nữ vào năm 2024-25. Các nhà cung cấp nhà tạm trú dành cho phụ nữ đã yêu cầu sự linh hoạt trong cách phân bổ kinh phí phù hợp nhất với hoàn cảnh riêng của từng nhà tạm trú và giúp họ giải quyết tốt hơn các nhu cầu của những người sống sót. Những thay đổi đối với các thỏa thuận tài trợ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Tư.

Điểm nhanh các sự kiện

- Chính phủ đầu tư 55,8 triệu đô la tài trợ hàng năm cho các nhà tạm trú dành cho phụ nữ để giúp các cá nhân và gia đình nhận được sự hỗ trợ mà họ cần.
- Trong năm 2023/2024, hơn 3.500 người lớn và 2.750 trẻ em đã được nhận vào nhà tạm trú khẩn cấp dành cho phụ nữ. Không ai bị từ chối khỏi nhà trú ẩn khẩn cấp dành cho phụ nữ mà không được đề nghị giúp đỡ. Sự trợ giúp luôn sẵn sàng cho các phụ nữ và gia đình bị bạo hành.
- Những người nhận tài trợ có tại Banff, Brooks, Calgary, Camrose, Cochrane, Cold Lake, Edmonton, Fairview, Fort McMurray, Grand Prairie, High River,

Lloydminster, Morinville, Rocky Mountain House, Sherwood Park, St. Paul và Whitecourt.

- Người dân Alberta có thể nhận được hỗ trợ 24/7 bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin cho Đường Dây Thông Tin Bạo Hành Gia Đình theo số 310-1818. Hỗ trợ qua điện thoại được cung cấp bằng hơn 170 ngôn ngữ, bao gồm tất cả các ngôn ngữ Bản Địa được sử dụng ở Canada. Trang trò chuyện webchat bảo mật 24/7 cũng có sẵn trực tuyến bằng tiếng Anh.

Ngân Sách 2024 là một kế hoạch có trách nhiệm nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe và giáo dục, xây dựng các cộng đồng an toàn và hỗ trợ, quản lý tài nguyên của tỉnh bang một cách khôn ngoan và thúc đẩy tạo việc làm để tiếp tục xây dựng lợi thế cạnh tranh của Alberta.

Tin liên quan

- [Khắc phục nơi trú ẩn đối với nhà tạm trú dành cho phụ nữ Peace River \(Ngày 27 tháng Hai năm 2024\)](#)

Thông tin liên quan

- [Bạo Lực Gia Đình](#)
- [Bạo Lực Gia Đình – Tìm Sự Hỗ Trợ](#)
- [Tìm Nhà Trú Ẩn](#)
- [Trò chuyện trực tuyến webchat bảo mật 24/7](#)

Đa truyền thông

- [Xem hộp báo](#)

Yêu cầu về truyền thông

Ashli Barrett

587-545-8821

Thư Ký Báo Chí, Dịch Vụ Trẻ Em và Gia Đình